



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศและนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในฐานะแขกของกองทัพอากาศสิงคโปร์ ตามคำเชิญของ พลอากาศตรี เมอร์วิน ตัน เวย มิง ผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ พร้อมร่วมพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์กองทัพอากาศสิงคโปร์ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ได้ประดับให้แก่คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการกับ พลโท เพอร์รี ลิม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ และได้เข้าเยี่ยมคำนับ นายแพทย์ เอ็ง เอ็ง เอ็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ระหว่าง ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์



อ่านข่าวประจำวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่.....

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx

รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"



พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ในโอกาสนี้ได้นำคณะเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เยี่ยมชมบริเวณงานและร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

กิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา มุ่งหน้าสู่กองทัพอากาศ เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ



พลอากาศโท ญัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ ร่วมกับ นายพลวรรธน เทียนชัยมงคล นายอำเภอมหากเหล็ก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษา มุ่งหน้าสู่กองทัพอากาศ เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ ได้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ และ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โดยมี นายมานิช รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหากเหล็กวิทยา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมหากเหล็กวิทยา อำเภอมหากเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านไบโอดีเซลของกองบิน ๒



นาวาอากาศเอก สุนิจ ใจหาญ นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ ช่วยปฏิบัติราชการกรมช่างอากาศ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านไบโอดีเซลของกองบิน ๒ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมโครงการต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะแบบแห้ง โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุทธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กรมขนส่งทหารอากาศ จะทำการทดลองให้บริการรถรับ - ส่งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ ใช้เส้นทางผ่านถนนเทพารักษ์ ถนนสุขาภิบาล ๕ และถนนสายใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยรอบเช้า รถออกจากช่างท่าบึงชี สาขาสะพานใหม่ เวลา ๐๖๐๐ และรอบเย็นรถออกจาก กรมขนส่งทหารอากาศ เวลา ๑๖๑๐ เฉพาะวันราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศโท บัณฑิต วิทยาลัย โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๑๓๓ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๖๑๓๕

การสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โรงเรียนการบิน ปี ๒๕๖๑



พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โรงเรียนการบิน ปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศโท มาโนช มีบำรุง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ คำแสด ริเวอร์แควรีสอร์ท ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กรมขนส่งทหารอากาศ จัดกิจกรรมตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



นาวาอากาศเอก หัตถยุทธ ถาวรประเสริฐ รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ (ป.ป.ส.ทอ.) และกองพันสารวัตรทหารอากาศ เข้ามาทำการตรวจกรมขนส่งทหารอากาศ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการตรวจสอบสารเสพติดกำลังพลของกรมขนส่งทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรมขนส่งทหารอากาศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน กองบิน ๑



นาวาอากาศเอก ประกรณ์พัธน์ ปัญญวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะเดินทางไปชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน กองบิน ๑ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน ๑ จัดกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๖๑



นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๖๑ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เพื่อปลูกฝังค่านิยม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ และการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิด รวมถึงการรื้อมนำพระราชดำรัสไปปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ตรึงตา แหลมสมุท คณบดีคณะศิลปศาสตรมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจันทบูรบกษา กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่กำลังพล กองบิน ๒



นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก่กำลังพล กองบิน ๒ เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสำนึกให้แก่กำลังพล กองบิน ๒ โดยมี นางสาวนันท์ทวิณณ์ หอมทรัพย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒

พิธีทำบุญอาคารที่พักสวัสดิการทหารอากาศ อ่วมะนาว



นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารที่พักสวัสดิการทหารอากาศ อ่วมะนาว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารที่พักสวัสดิการทหารอากาศ อ่วมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีปล่อยบินเดี่ยวนักบินโจมตีแบบที่ ๗ ALPHA JET ผูกบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓



นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีปล่อยบินเดี่ยว (Last Solo Class XXIV) ให้กับนักบินสังกัดผูกบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยานผูกบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัวกองทัพอากาศ แต่งชุดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๒๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ทุกวัน วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ (จำนวน ๒ คัน) และที่สโมสรทุ่งสีกัน (หลังคาแดง) (จำนวน ๑ คัน) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลับ ในเวลา ๒๐๓๐ (วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สำรองที่นั่งได้ที่ จำอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทรา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕ ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักกร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกล้วยพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งชิมร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)